

ข่าวภูเก็ต

หลักสูตร IB
ต่อเนื่องหนึ่งเดียวในภูเก็ต

UWC THAILAND INTERNATIONAL SCHOOL

สำหรับนักเรียน อายุ 2-18 ปี
เข้มนขบและสมัครได้ที่ 076-336-076
UWCTHAILAND.AC.TH

LIVE 89.5 NEWS TV

f khaophuket
▶ khaophuket
W khaophuket.com

ปีที่ 4, ฉบับที่ 18 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ราคา 20 บาท

อนาคตภูเก็ต

รองนายกฯ รัฐมนตรี
หลายกระทรวงลงพื้นที่
ภูเก็ต เก็บข้อมูลก่อนนำ
นักท่องเที่ยวดังชาติ
เข้าสู่เกาะภูเก็ต



รมว. พัฒน์พงษ์ให้ทุกคน
สบายใจ รอฟังข่าวจากนายกฯ
ภาพ: ประมุข กิพย์วิมลมาศ

เอกภพ ทองกับ
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีจากหลายกระทรวงพร้อมใจกันเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการประชุมพบปะกับภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อภาค

ธุรกิจและภาคการท่องเที่ยวอย่างหนักหน่วงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา โดยได้มีการให้คำมั่นสัญญาและยืนยันว่ารัฐบาลจริงใจให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 พรรคภูมิใจไทย จัดการประชุมพรรคสัญจรประจำปี 2563 “เพื่อปากท้องประชาชน” นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงของพรรคภูมิใจไทย และ ส.ส.รวมทั้งสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ได้พบปะกับภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีสาระสำคัญคือเปิดรับฟังปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรับฟังปัญหาผลกระทบจาก

โควิด-19 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต นายอนุทิน กล่าวว่า เหตุผลที่มาประชุมสัญจรที่ภูเก็ตเพื่อต้องการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวภูเก็ต พร้อมทั้งได้ยืนยันว่าการมาในครั้งนี้ไม่ได้มาหาคะแนนแต่เป็นความจำเป็นที่เห็นถึงความเดือดร้อนของภูเก็ต และย้ำชัดว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ “ปัญหาหลักของภูเก็ตคือธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดได้รับผลกระทบเป็น...

ข่าว หน้า 5

ป่าตองถนนทรุด
เหลือ 1 ช่องทาง
นายกหัวนทรุดซ้ำ



ไลฟ์ หน้า 6

การทำควม
สะอาดชายหาด
สำคัญอย่างไร



กีฬา หน้า 12

ตำรวจภูเก็ตจัด
วิ่งยามค่ำคืนพลึก
ฟื้นการท่องเที่ยว



อ่านต่อหน้า 3

ภูเก็ตนำร่อง Hello Taxi Happy Phuket มุ่งพัฒนามาตรฐานบริการแท็กซี่สาธารณะภูเก็ตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

เอกภพ กองกั้น
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ต สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และตำรวจจราจรจังหวัดภูเก็ต จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Hello Taxi Happy Phuket โดย นายบัญญัติ คันธาขนส่งจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากร ปุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจจราจรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ขับขี่แท็กซี่ Hello Phuket เข้าร่วมบริเวณลานอเนกประสงค์ ตำรวจจราจรจังหวัดภูเก็ต

นายบัญญัติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือของจังหวัดภูเก็ต สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตและตำรวจจราจรจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนามาตรฐานให้บริการนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนชาวภูเก็ต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบโดยดึงเอาความโดดเด่นของการให้บริการที่เป็นสากลยุคใหม่

กล่าวคือมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้กับการให้บริการสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต จำนวนประมาณ 300 คัน ทั่วพื้นที่ภูเก็ต จุดเด่นของผู้ขับขี่และผู้ให้บริการที่จะได้รับ มาตรฐานที่ดีของผู้ขับขี่ สะอาด สุภาพ ตรวจสอบได้มาตรฐานที่ดีของยานพาหนะ มั่นคง ปลอดภัย มาตรฐานที่ดีของราคา ชัดเจน ยุติธรรม (มีอัตราที่ชัดเจน) มาตรฐานที่ดีของผู้ให้บริการ



ภูเก็ตนำร่องแท็กซี่วิถีใหม่ ภาพ: เอกภพ กองกั้น

ผู้ขับขี่สามารถทราบคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีน่าเชื่อถือต่อนักท่องเที่ยว

“เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เคยเป็นเมืองติดอันดับนำเที่ยวที่สุด 1 ใน 10 ของโลก จึงควรริบพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นและมีความเป็นสากลอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากผ่านพ้น

สถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ เริ่มเป็นโครงการนำร่องเพื่อการทดลองใช้แนวปฏิบัติให้นำไปสู่การพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์ ความเป็นไปได้ ก่อนจะนำไปขยายผลการดำเนินการในวงกว้างต่อไป” นายบัญญัติ กล่าว “ขณะนี้นักท่องเที่ยวที่มาจากภูเก็ตพักอาศัยและท่องเที่ยวในเขตตัวเมือง เป็นโอกาสที่เราเริ่ม

ใช้วิถีใหม่ขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีของแท็กซี่ให้เกิดความประทับใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาภูเก็ต ต้องใช้บริการแท็กซี่ Hello Phuket”

ด้าน พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า แท็กซี่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาในกลุ่มแรก เป็นภาพลักษณ์ใหม่ให้ทุกคนได้เห็น มีการแต่งกายยูนิฟอร์มเดียวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

“วันนี้เราแสดงให้เห็นทั่วโลกเห็นว่าเราคิดออกให้เกิดการแสดงผลว่าเราเปลี่ยนไปจริง ๆ จะมีการชักชวนขั้นตอนต่าง ๆ กับผู้พัฒนาระบบทดลองกันเป็นขั้นเป็นตอนให้มั่นใจทำแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกคนภูมิใจและตั้งใจร่วมมือกันพัฒนาระบบอย่างเต็มที่ด้วยความอดทนในมาตรฐานที่ดีของแท็กซี่” พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ กล่าว

ภูเก็ตเตรียมทำหมันจ้อเจ้าปัญหา 500 ตัว บรรเทาความเดือดร้อนจากลิงแสมและลิงกัง

ข่าวภูเก็ต
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแก้ว พร้อมพนักงานให้บริการด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ลงพื้นที่บริเวณชุมชนซอยท่าจีน ต.รัชฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำหมันลิงแสม ครั้งที่ 2 ของพื้นที่ดังกล่าว ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2563



ภาพ: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแก้ว

นายพงศ์ชาติ เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการทำหมันลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 500 ตัว ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต เพื่อลดอัตราการเกิดของลิงแสมและลิงกังในอนาคต ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ตลอดจนป้องกันโรคติดต่อที่สามารถแพร่จากลิงสู่คน

“สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการประกอบด้วย เขาโต๊ะแซะ เขารังจุดชมลิงเกาะสิเหร่ ซอยท่าจีน กิ่งแก้ว ซอย 9 ท่าเทียบเรือบางโรงบ้านยามู และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาและอยู่ในแผนฯ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน

เงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าทีมเจ้าหน้าที่ในโครงการจะดำเนินการทำหมันลิงให้ครบ 500 ตัว ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้” นายพงศ์ชาติ กล่าว

มาร์ชชีแจงการก่อสร้างอุโมงค์เรือ ยืนยันกับกลุ่มชาวประมงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เอกภพ กองกั้น
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 บริษัท มาร์ช จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการอุโมงค์เรือและซ่อมเรือ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต องค์การสะพานปลา ซึ่งบริษัทมาร์ช จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนาที่ดินดังกล่าวจากองค์การสะพานปลา ในโครงการลงทุนพัฒนาพื้นที่ เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจเบื้องต้นกับประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดิน ในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต



ภาพ: เอกภพ กองกั้น

ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นได้มี นายสมยศ วงศ์บุญกุล นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต พร้อมสมาชิกรวมตัวกันจำนวนกว่า 200 คน ถือป้ายคัดค้านโครงการอุโมงค์เรือของบริษัทมาร์ช จำกัด มีข้อความ หุดเอาพื้นที่ชาวประมงไปหาผลประโยชน์ส่วนตัว, พวกเราชาวประมงภูเก็ตไม่ต้องการอุโมงค์เรืออุตสาหกรรมหนัก, วอนภาครัฐเลิกสนับสนุนอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ชนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อขอให้อย่าเข้ามาก่อสร้างในท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ขอให้เลือกพื้นที่อื่นในการก่อสร้างโครงการฯ

ทางด้าน นายภัทรวิญ จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ช จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาโครงการอุโมงค์เรือและซ่อมเรือในพื้นที่ขององค์การสะพานปลา หมู่ 1 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต พื้นที่โครงการประมาณ 66 ไร่ เพื่อรองรับการต่อเรือและซ่อมเรือประมง เรือสำราญ เรือบริษัทมาร์ช จำกัด มีข้อความ หุดเอาพื้นที่ชาวประมงไปหาผลประโยชน์ส่วนตัว, พวกเราชาวประมงภูเก็ตไม่ต้องการอุโมงค์เรืออุตสาหกรรมหนัก, วอนภาครัฐเลิกสนับสนุนอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ชนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อขอให้อย่าเข้ามาก่อสร้างในท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ขอให้เลือกพื้นที่อื่นในการก่อสร้างโครงการฯ

พัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็นอุโมงค์เรือและซ่อมเรือ จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาและจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความสอดคล้องของโครงการ เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หากชาวบ้านยังไม่เห็นด้วยจะมีการชี้แจงกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

อนุทินขอให้มันใจสร.ไทย นำร่องภูเก็ตสมุย

เอกภพ กองทับ
thai@classactmedia.co.th

ต่อจากหน้า 1

...จำนวนมาก ทางผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมาหารือและนำปัญหาต่าง ๆ ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลให้ทราบและพยายามแก้ไขปัญหารัฐบาลมีความตั้งใจอย่างมาก พยายามผ่อนปรนทุกมาตรการเพื่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวและเลือกที่จะใช้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องเพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ที่ภูเก็ต” นายอนุทินกล่าว “ขอให้มีความมั่นใจในการสาธารณสุขของไทยในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 รัฐบาลต้องทำให้ปลอดภัยให้มากที่สุด ต้องการให้เริ่มนำร่องที่ภูเก็ตและสมุย ถ้าเริ่มได้การท่องเที่ยวจะบูมทันที”

ในวันเดียวกัน นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Phuket Seafood & Gastronomy: หรอย-ริม-เล ครั้งที่ 4 ณ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือป่าหล้าย ต.ฉลอง พร้อมระบุว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธรรมชาติได้พักฟื้น และต่อจากนี้รูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคตจะเปลี่ยนไป เชื่อมั่นภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องจะ



บรรยากาศถนนเมืองเก่าภูเก็ตยามค่ำคืน ภาพ: ข่าวภูเก็ต

สามารถบริหารจัดการในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้และจะสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของโรค พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลผ่อนคลายนโยบายด้วยการเปิดประเทศเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยกำหนดให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

“ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมี

ระบบ มีมาตรการรองรับการป้องกันและการรักษามาตรฐานด้านการบริการ โดยเฉพาะสถานประกอบการ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” นายวีรศักดิ์ กล่าว

และเมื่อวันที่ 6 ก.ย. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำและร่วมรับฟังปัญหาโดยมี นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายปราบ กี่สัน ประธานมูลนิธิพัฒนา

ป่าตอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมฯ ณ ลานจอดรถ บ้านกำนัน ถนนทวีวงศ์

โดยในที่ประชุมนายปราบได้นำเสนอปัญหาในพื้นที่และเรียกร้องให้มีการเพิ่มจำนวนเงินเยียวยา รวมไปถึงเพิ่มถึงระยะเวลาในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมยกประเด็นค่าครองชีพที่สูงของจังหวัดภูเก็ต และขอให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถปรับตัวรับมือได้ทัน ประกอบกับนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้หลักยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ พร้อมยืนยันว่าชาวภูเก็ตมีศักยภาพเพียงพอ แต่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ชาวภูเก็ตขอเวลาและโอกาสจากทางภาครัฐ เพื่อช่วยผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง

สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายพิพัฒน์ กล่าวว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเก็บข้อมูลว่าในอนาคตอันใกล้ถ้าจะเอานักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตคนในภูเก็ตทุกภาคส่วนยินดีต้อนรับหรือไม่ โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้ามาในภูเก็ตในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน เพื่อนำข้อมูลที่ไปสรุปผลและรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

“จากการลงพื้นที่ได้ทำการพบปะประชาชนได้รับข้อมูลพอสมควร โดยได้ไปประชุมขณานเมืองเก่านครภูเก็ตได้คุยกับห้างร้านคนในชุมชนว่ามีความต้องการอย่างไรของแต่ละร้านได้รับข้อมูลมาพอสมควร รวมทั้งป่าตองได้รับข้อมูลสะท้อนออกมาของกลุ่มภาคธุรกิจต่าง ๆ” นายพิพัฒน์

กล่าว “เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่ได้รับมาเป็นข้อมูลที่ดี ขอให้สบายใจและขอให้รอว่าในอนาคตอันใกล้นี้ นายกรัฐมนตรีคงเป็นผู้ให้คำตอบด้วยตนเองว่าสุดท้ายเราจะแก้ไขปัญหาให้คนภูเก็ตได้อย่างไร เป็นการแก้ปัญหาในภาพรวมไม่เฉพาะเรื่องการเอานักท่องเที่ยวเข้ามา เนื่องจากรัฐมนตรีลงมาในภูเก็ตหลายกระทรวง ไม่เฉพาะการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว”

นอกจากนี้ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ผ่านมาการสื่อสารของการท่องเที่ยวอาจยังไม่ครบถ้วน 100% คราวนี้ลงมาจึงสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของภูเก็ตให้คนภูเก็ตรับทราบว่า การที่จะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาในภูเก็ตในอนาคตต้องทำอะไรบ้าง ตอนนี้อย่าอีกคร้งให้เข้าใจคือ การให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในภูเก็ตต้องผ่านกระบวนการที่ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในทุกขั้นตอนคือต้องทำการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนที่จะออกจากประเทศต้นทางเมื่อมาถึงประเทศไทยต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้งขณะที่ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อ เข้าไปในโรงแรมเป็นการกักตัวในระบบ ASQ 14 วัน เมื่อครบ14วันสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในจังหวัดนั้น ๆ ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นภูเก็ต” นายพิพัฒน์ กล่าว

ผู้เสียหายคลิบวัยรุ่นรุมทำร้ายเพทะเลาะในกลุ่มเพื่อนเรื่องผู้หญิง เบื้องต้นไม่แจ้งข้อหา

เอกภพ กองทับ
thai@classactmedia.co.th

■ จากกรณีเหตุการณ์ที่มีการโพสต์และแชร์คลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ ปรากฏเป็นภาพกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตจนเกิดเป็นกระแสเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณอาคารพาณิชย์สองชั้น ซอยนิมิตร 2 อ.เมือง จ.ภูเก็ต พบบริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดแต่สอบถามจากเจ้าของบ้านทราบว่ายังไม่ได้ติดตั้งสัญญาณสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 21.00 น. ของคืน 7 ก.ย. โดยพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 4-5 คนนัดมาเจอกันที่บริเวณบ้านใกล้กับที่เกิดเหตุแต่พูดคุยกันแล้วตกลงกันไม่ได้ สุดท้ายจึงมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น พร้อมยังมีเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้น จากนั้นชายวัยรุ่นหนึ่งคนที่เห็นตามคลิปก็ถูกชกขึ้นรถขับออกไปจากที่เกิดเหตุ

พ.ต.อ.บัณฑิต ขาวสุธรรม ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต เปิดเผยว่าจากกรณีดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่



ภาพจากคลิปขณะเกิดเหตุความยาว 1.04 นาที

ตำรวจได้ทำการตรวจสอบและพบตัวผู้เสียหายแล้ว โดยผู้เสียหายให้การว่าเป็นเพียงการทะเลาะกันในกลุ่มเพื่อนเล็กน้อย สาเหตุเกิดจากเรื่องผู้หญิง และไม่ตั้งใจเอาความ ส่วนเสียงที่คล้ายเสียงปืนดังนั้นผู้เสียหายบอกเป็นเสียงท่อ

พลาสติกที่ใช้ตีขณะเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ใด เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเรื่องทั้งหมดนี้ได้นัดผู้เสียหายเข้ามาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้ง

ROYAL PHUKET MARINA
คุณไม่มีพื้นที่เหลือแล้ว?

STORAGE

ให้เช่า / 5 - 100 ตร.ม.

ที่จอดรถใต้ดินติดกับห้องเก็บสินค้า
เพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงหน้าประตู
ทำเลที่สะดวกสบายที่สุดในภูเก็ต

- รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
- ปลอดภัยและสะอาด
- ทำเลสะดวกใจกลางเมือง
- เข้าถึงง่ายด้วยที่จอดรถใต้ดิน

ติดต่อวันนี้ +66 8 1375 6280 | www.royalphuketmarina.com

thai@classactmedia.co.th

บทบรรณาธิการ

ข่าวภูเก็ต

ติดต่อเรา
thai@classactmedia.co.th / 076 612 550

กฤษิยะ เบียเวน
บรรณาธิการ



กฤษิยะ (อุม) เปรินาร์ต
บรรณาธิการไทย
088 766 1615
thai@classactmedia.co.th



รัญลักษณ์ (มะม่วง) สากุด
นักข่าว
091 165 0260
reporter2@classactmedia.co.th



เกียรติกุล (จอม) ชุมณี
นักแปล
082 729 0270
translate@classactmedia.co.th



เจสัน บีแวน
ผู้จัดการทั่วไป
086 479 7471
gm@classactmedia.co.th



ศิริพร (นก) แสงมาศ
ผู้ช่วยฝ่ายขาย
086 479 7470
sales@classactmedia.co.th



กนกวรรณ (เหมียว) รุ่งแสง
ตัวแทนฝ่ายขาย
088 754 1371
sales1@classactmedia.co.th

นิรวิทย์ (มอส) วรวิชชา
รณพงศ์ (อิค) ชาวอำไพพันธ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์

Facebook: Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต
Twitter: @khaophuket

ติดต่อโฆษณา

076 612 550 ext. 605
Fax: 076 612 553
info@classactmedia.co.th
thephuketnews.com
99/7 Moo 1 (Billion Plaza),
T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120

“ขยะ” ไม่ใช่ “น้ำใจ” ไม่จำเป็นต้องแบ่งปัน

■ เมื่อช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสขับรถไปนั่งกินลมชมเลในยามเย็น ณ ชายหาด ซึ่งบรรยากาศเย็นวันนั้นพบว่ามีคนไม่น้อยมาเดินเล่นรับลมริมทะเล แม้จะมีคลื่นแรงอยู่บ้างแต่ก็ยังสามารถมีคนลงเล่นน้ำทะเล บ้างก็ลงเล่นน้ำตื้นกับน้องหมาที่รัก ซึ่งดูจากท่าทางแล้วทั้งเจ้าของและน้องหมาก็น่าจะมีความสุขที่ได้มีช่วงเวลาดี ๆ ด้วยกัน ปูลมตัวเล็กตัวน้อยวิ่งสวนกันเต็มชายหาด เดินต่อไปสักพักพบชายใจดีที่จูงน้องหมามาพร้อมกันถึง 3 ตัว นับเป็นบรรยากาศวันหยุดที่ไม่เลวเลยทีเดียว

เดินเล่นพอสมควรก็ได้เวลาหาที่นั่งพักผ่อน พระอาทิตย์ตกดิน แต่แล้วความสนุกก็เริ่มจะจืดจาง ๆ เมื่อได้เห็นกระเบื้องเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก ฯลฯ ที่ถูกทิ้งเอาไว้บนฝั่ง ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นฝีมือของหนึ่งในจำนวนผู้คนที่มาพักผ่อนความงดงามของธรรมชาติชายหาดแห่งนั้นนั่นเอง เมื่อเห็นภาพเช่นนั้นก็

เพียง“ถอนหายใจ” และเดินเก็บขยะรอบ ๆ บริเวณใกล้ลงในถุงที่เตรียมมา เพื่อนำไปทิ้งในถังขยะข้างกลับบ้าน

ปัจจุบันผู้คนไม่น้อยมีความตั้งใจในการลดจำนวนขยะในทะเลด้วยวิธีการต่าง ๆ เท่าที่พอจะทำได้ แม้มันจะเข้าไปบ้างเพราะกว่าที่เราจะรู้ตัวขยะทะเลก็ทำร้ายสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ไปแล้วเป็นจำนวนมาก แต่อย่างน้อยก็ยังคงดีกว่าไม่ลงมือทำอะไรเลย และในขณะที่เดียวกันผู้คนอีกไม่น้อยกลับไม่เคยสนใจโยติในปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังต่อสู้กันอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีใครขอให้คุณสละชีพเพื่อช่วยโลกหรือจักรวาลนี้เอาไว้ เพียงแค่อย่าสร้างปัญหาให้เพิ่มมากขึ้นก็เพียงพอแล้ว

หลายคนสงสัยว่าเจ้าขยะทะเลจำนวนมากศาลนั้นมาจากไหนกันแน่ บางคนกล่าวโทษไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน แต่จากผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญในสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยออกมาแล้วว่า ต้นตอของพวกขยะ

พลาสติกที่เราเห็นเกลื่อนกลาดเต็มชายหาดภูเก็ตในช่วงฤดูมรสุมนั้น มาจากขยะบนบกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์เราเองทั้งสิ้น (อ่านเพิ่มเติมหน้า 6-7)

ถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเข้าใจว่าจิตใจของคนเหล่านั้นทำด้วยอะไร ไม่ว่าจะมาเป็นบนชายหาดหรือพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ “กินตรงไหน ทิ้งตรงนั้น” แบบนี้ก็โอเค ทำไมเราไม่เก็บขยะไปทิ้งในถังขยะให้เป็นที่เป็นทาง อย่างน้อยก็ไม่ต้องทิ้งภาระให้คนหรือสัตว์อื่นที่ไม่ได้ร่วมดื่มร่วมกินกับคุณเลย บางคนเคยถึงกับแย้งว่า “ก็มันไม่ถึงขยะจะให้ทิ้งที่ไหน” ปัญหานี้แก้ไขได้โดยการนำกลับไปทิ้งที่บ้าน หรือทิ้งในที่ที่มีถังขยะซึ่งมีฝาปิดมิดชิดจัดเตรียมไว้ให้ไม่ใช่วางทิ้งใต้โคนต้นไม้หรือสร้างกองขยะกันขึ้นมาเอง แล้วปล่อยให้ลมทะเลพัดพาหอบหิ้วขยะเหล่านั้นลงสู่ทะเล หรือรอให้ใครสักคนหยิบไปทิ้งให้คุณ... ด้วยรักและห่วงใย

10 ช่วยลดนิยมประจำสัปดาห์ บนเว็บไซต์ www.khaophuket.com

- 1 จักรยานยนต์ชนประสาน ดับ 2 ศพ ตำรวจเร่งตรวจสอบสาเหตุการชน
- 2 ในหลวงโปรดเกล้าฯ ถิ่นฐานนครศักดิ์แต่งตั้งเจ้าคุณพระสิรินาทราช
- 3 ดับเพลิงป่าตองจับจองอาจฮาวกว่า 4 เมตรได้ถูกบ้าน แมวและกระต่ายปลอดภัยดี
- 4 รมช.พาณิชย์เปิด ‘ทรอยริเบเล’4 เพชรรัฐบาลให้ภูเก็ตนำร่องบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 1 ต.ค.
- 5 สร.แถลงด่วนเย็นนี้ พบนักโทษต้องสงสัยติดโควิด-19
- 6 พ่อเมืองภูเก็ตต้อนรับกงสุลอังกฤษ ทหารเรือแนวทางพื้นเศรษฐกิจภูเก็ต
- 7 มาร์ชชีนซ์แจกกลุ่มชาวประมงมาตรฐานก่อสร้างอยู่ต่อเรือยีนฮันไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
- 8 อนุทินนำภูมิไทยประชุมพรรคสัญญาภูเก็ต รับฟังปัญหาในพื้นที่
- 9 รบพรรคกุดจนพลักคว่ำตกโหล่ทางลาดชัน บาทเจ็บ 9 ราย ต.ร.เร่งสอบสวน
- 10 รมว.ท่องเที่ยวฯลงพื้นที่ป่าตองเก็บข้อมูลก่อนนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ภูเก็ต

ภูเก็ตผ่านเลนส์



Early morning view of Wat Chalong / ภาพ: Jeffrey Ephreim Villanueva Villegas

หากท่านมีภาพทิวทัศน์แสนสวยสะดุดตาสะกดใจหรือภาพแปลกของภูเก็ต (ความละเอียดภาพสูง) ส่งอีเมลมาได้ที่: thai@classactmedia.co.th



ภาพ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กม.ป่าตอง

ป่าตองถนนทรุด ห้ามรถบรรทุกขึ้นเด็ดขาด นายกหวันถนนทรุดซ้ำอีก

ข่าวภูเก็ต
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 8 กันยายน เวลาประมาณ 06.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง (ดับเพลิงป่าตอง) รับแจ้งเหตุดินไหลถนนทรุดบริเวณถนนหมื่นเงินเส้นทางมุ่งหน้าหาดไตรตรง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ทำให้รถสามารถวิ่งได้เพียง 1 ช่องทาง ล่าสุดนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองและเจ้าหน้าที่ทม.ป่าตอง ได้ร่วมกันลงพื้นที่แล้ว มีการวางกรวยและแผงเหล็กกัน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแจ้งเตือน และห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาด

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยกับ *ข่าวภูเก็ต* ว่าจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากสะพานคอรัลบีช ประมาณ 200 เมตร โดยพื้นที่ถนนที่เสียหายมีระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะมีการพูดคุยเพื่อหาทางแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป



โดยยอมรับว่างานซ่อมแซมครั้งนี้เป็นงานใหญ่ที่ต้องมีการวางแผนงานอย่างรอบคอบ “ในเบื้องต้นเราได้นำป้ายมาติดตั้ง วางกรวยและแผงเหล็กกันถนนในส่วนที่เสียหายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งขณะนี้รถสามารถวิ่งได้เพียง 1 ช่องทาง และจำกัดให้เพียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกใช้เส้นทางโดยเด็ดขาด” นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าว

“อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่าดินยังอ่อนแองว่าจะเกิดการทรุดซ้ำ ซึ่งทางเราจะได้มีการพูดคุยเพื่อทำเส้นทางเบี่ยงชั่วคราว ในระหว่างการซ่อมแซมระยะยาวต่อไป” “ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้และในกรณีที่ต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรขอให้ใช้รถเก๋งหรือรถจักรยานยนต์ ห้ามใช้รถบรรทุกโดยเด็ดขาด” น.ส.เฉลิมลักษณ์ กล่าว



ภาพ: เอกภพ ทองทับ

คดีศ.วุบเสียชีวิตขณะซ้อมกิจกรรม ยังไม่คืบหน้า อยู่ระหว่างสอบสวน

เอกภพ ทองทับ
thai@classactmedia.co.th

พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

“คดีดังกล่าวไม่ต้องเป็น

■ คดีนักศึกษาราชภัฏภูเก็ตเสียชีวิตจากรุ่นพี่สั่งลงโทษให้วิ่งยังไม่คืบหน้า อยู่ระหว่างสอบสวน พยานหลักฐานยังไม่แล้วเสร็จ ดำรวจเสนอให้มีเครื่องช่วยชีวิตในสถานศึกษาเพื่อป้องกันเหตุ

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.รุ่งโรจน์ ฐากรบุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยผู้สื่อข่าวถึงกรณี น.ส.พรพิพัฒน์ เอียดคำ หรือน้องมินท์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เกิดอาการวูบเป็นลมขณะทำกิจกรรมกีฬาของคณะ ก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

ห้วงทางจังหวัดโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และตำรวจมีความเห็นใจทางญาติผู้เสียชีวิต ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนพยานหลักฐานว่าเป็นการประมาทของผู้ใดบ้าง การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ” พล.ต.รุ่งโรจน์ กล่าว

“ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรับมอบนโยบายจาก พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เมื่อครั้งที่เดินทางลงมาติดตามคดี ให้ตำรวจประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเสนอมาตรการเป็นภาพรวมไว้แล้ว ในกรณีที่จะต้องมีการช่วยเหลือชีวิต หรือเครื่องกระตุกหัวใจในสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก”

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพัฒนากักกะตำรวจปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนชุมนุมสาธารณะ

เอกภพ ทองทับ
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากรบุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมของกอง

ร้อยควบคุมฝูงชน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทฤษฎี และเทคนิคในการควบคุมฝูงชนพื้นฐาน ตามแนวทางของสหประชาชาติ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำมาประยุกต์ใช้ โดยมี พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อัยคำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.เสริมพันธุ์ ศิริคง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรใน

สังกัด ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ทีมครูฝึกศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชน เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะจากทุกสถานีในสังกัด จำนวน 166 นาย เข้ารับการฝึกอบรม

“ขอให้ผู้รับการอบรมที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่สำคัญในกองร้อยควบคุมฝูงชน ขอให้คำนึงถึงการดูแลฝูงชน ดูแลความสงบเรียบร้อย ดูแลความมั่นคงของคนภูเก็ต หัวใจสำคัญของกองกำลัง

ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาเวลาและ ต้องมีวินัยสำคัญที่สุด การมีความสามัคคีในหมู่คณะ” พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ กล่าว “หลังจากนี้อาจต้องเผชิญสถานการณ์ ที่ทุกคนต้องร่วม

กันแสดงกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ต้องเตรียมพร้อมด้านร่างกายจิตใจ ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต้องเป็นกองร้อยควบคุมฝูงชนที่เข้มแข็งต่อไป”



ภาพ: ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

Bollywood PHUKET
RESTAURANT & BAR

Authentic Indian Cuisine

อาหารอินเดียที่ถูกปากคนไทย
ติกชิโน - บายพาส, ซอยบางใหญ่

เปิดทุกวัน: 11.00 - 21.00 น. ปิดวันอังคาร

สำรองที่นั่ง: 076 304034
จัดเลี้ยง: 081 892 9208

tripadvisor

facebook: /bollywoodphuket



การทำความสะอาดชายหาดนั้นสำคัญอย่างไร

การเก็บขยะชายหาดวันแล้ววันเล่านั้นส่งผลอย่างไรต่อสัตว์ทะเลและมนุษย์

SUSTAINABLY YOURS
Palmer Owyong

■ เชื่อว่า ณ จุดนี้ พวกเราคงจะมีประสบการณ์ การเดินบนชายหาดแล้วรู้สึกขัดใจ เมื่อได้เห็น กองขยะพลาสติกที่ถูกพัดขึ้นมาจากท้องทะเลในช่วง ฤดูมรสุมเคลื่อนกลาตเต็มหาด และด้วยความที่เป็น คนรักสิ่งแวดล้อม พวกเราก็มักจะเข้าร่วมกิจกรรม เก็บขยะชายหาด เดินเก็บขยะมากมายตามชายหาดในฤดูร้อน ได้เห็นชายหาดสวยสะอาดตามากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ช่วงเวลานั้นคุณรู้สึกดีที่ได้ทำความดี แต่แล้วสิ่ง ที่เสี่ยงไม่ได้เลยก็คือ ในวันรุ่งขึ้นที่คุณกลับไป ณ จุด เดิมคุณก็จะได้พบกับขยะกองใหม่ที่พัดขึ้นมาเต็ม หาดเหมือนเดิม

การทำความสะอาดชายหาดนั้น ดูเหมือนว่าจะ เป็นประสบการณ์ที่ออกจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อย หน่ายรำคาญใจ แต่จริง ๆ แล้วการกระทำนี้ มี ความสำคัญต่อการรักษาทะเลของเราให้สะอาด มากทีเดียว



ภาพ: อุทยานแห่งชาติสิรินาถ



เส้นทางขยะพลาสติก

เพื่อให้เข้าใจว่าการที่เราทำความสะอาด ชายหาดนั้นทำไมมีความสำคัญอย่างไร เข้าใจว่า ขยะพลาสติกเหล่านี้ไปอยู่ตรงไหนหลังจากที่ถูกพัด ลงไปในทะเล จากการศึกษาของยูนิโอมีย (Euno-mia) ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2559 พบว่าจากปริมาณขยะพลาสติก ปีละ 12.2 ล้านตัน ที่ถูกทิ้งลงมหาสมุทรนั้นมี เพียงแค่ 1% ที่ถูกพัดเข้าสู่วงของกระแสน้ำทั้ง 5 ส่วนขยะอีก 5% ถูกน้ำพัดขึ้นไปอยู่บนชายหาด และอีก 94% จมอยู่ใต้ก้นมหาสมุทร ซึ่งเป็นการ ยากที่จะเอาขยะพวกนี้กลับคืนมาได้ มีการคาด การณ์ว่าที่ก้นมหาสมุทรนั้นมีขยะพลาสติกมากถึง 70 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตร เมื่อเราไม่สามารถรู้ ได้ว่าก้นมหาสมุทรนั้นมีความลึกแค่ไหน เราจึงไม่รู้ ได้เลยว่าขยะพลาสติกเหล่านั้นจะมีผลกระทบ อย่างไรกับห่วงโซ่อาหารและต่อโลกของเรา

ในช่วงเวลาหนึ่ง ขยะพลาสติกจะลอยไปมา ระหว่างชายฝั่งกับผืนน้ำทะเล ลอยกลับไปกลับ มาตามกระแสน้ำ ดังนั้นการที่คุณช่วยกันทำความสะอาดชายหาด ถือเป็นการช่วยป้องกันขยะเหล่านี้นั้นไม่ให้ถูกพัดให้กลับไปสู่ท้องทะเลลึก และจะจมหายไปที่ก้นมหาสมุทร

ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาดจึงถือว่าเป็น เรื่องที่ง่ายกว่า เพราะเราเราสามารถเข้าถึงขยะได้ มากกว่า และความสนใจในขยะบนพื้นดินก็ยิ่ง มากกว่าในทะเลอีกด้วย มีการจัดบันทึกปริมาณขยะ พลาสติกในทะเลบริเวณวงวนของกระแสน้ำทางฝั่ง มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ (North Pacific Gyre) อยู่ที่ 18 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่บน พื้นโลกจะเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 กิโลกรัมต่อตาราง กิโลเมตร

เหตุผล 4 ข้อที่ทำให้เห็นว่าการทำความสะอาดชายหาดนั้นมีความสำคัญ

1. ช่วยป้องกันขยะพลาสติกไม่ให้ย่อยสลายไป เป็นไมโครพลาสติก หรือชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็ก (ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร) โดยปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น ๆ จะผลอกินเข้าไป และ ทำให้มีผลต่อห่วงโซ่อาหารที่ก่อให้เกิดสารพิษแก่ต่อ พวกเราและลูกหลานของเรา
2. ป้องกันขยะพลาสติกจมลงสู่ก้นทะเล ที่ซึ่งไม่สามารถจะนำกลับขึ้นมาได้
3. ช่วยในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโดย ส่วนใหญ่แล้วต้องพึ่งพาอาศัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ล้นแล้ว แต่ต้องอาศัยความสะอาดสวยงามของหาดทราย

4. ช่วยรักษาชีวิตของสัตว์น้ำนานาชนิด ด้วยการ ลดจำนวนปริมาณขยะพลาสติกที่พวกมันจะกินเข้าไป

ขยะพลาสติกมาจากไหน?

เรามักจะสืบสวนว่าพวกเศษซากขยะทั้งหลายที่ เราพบเห็นบนชายหาดภูเก็ตนั้นมีต้นตอมาจาก ที่ไหนกันแน่ บางคนบอกว่ามาจากมาเลเซีย บางคน ก็โทษอินโดนีเซีย แต่จากการศึกษาของสถาบันยูนิ โอมียพบว่า 80% ของขยะในทะเลมาจากขยะบนบก นี้เอง ดังนั้นขยะพลาสติกส่วนมากที่เราเห็นบนหาด ของภูเก็ตนั้นมาจากพวกเรากันเอง หรืออาจจะมา จากจังหวัดเพื่อนบ้านในประเทศไทย ไม่ได้มาจาก ประเทศอื่น โดยมีแหล่งที่มาหลัก ๆ ได้แก่:

- ถังขยะ รถมอเตอร์ และกองขยะ : ขยะจากแหล่ง ต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกลมพัดพาไปสู่ท้องทะเล หรือ ลำคลองที่ไหลลงสู่ทะเล
- การทิ้งขยะ : บางคนทิ้งขยะลงพื้น หรือทิ้งไว้บน หาดทรายโดยที่ไม่ได้สนใจโดยเด็ดขาด ซึ่งขยะเหล่านี้ก็ จะถูกลมพัดลงทะเลโดยตรงหรือลงสู่ลำคลองต่าง ๆ
- ขยะจากห้องน้ำ : อย่างพวกที่ซุชเปี่ยก สำลิก้าน สำหรับเช็ดหู ผ้าอนามัย ที่บ่อยครั้งจะถูกทิ้งลงใน ชักโครกแทนการทิ้งลงในถังขยะ
- อุตสาหกรรมประมง : ข้อมูลจากหัวหน้านัก วิทยาศาสตร์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Ocean

Conservancy พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของขยะ พลาสติกที่พบเจอในกระแสน้ำหลักทั้ง 5 วงนั้น ประกอบด้วยตาข่ายตกปลาและอุปกรณ์ตกปลา

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง?

ลดปริมาณการบริโภคเนื้อปลา : ซึ่งการลด ปริมาณการบริโภคเนื้อปลาหรืองดการบริโภคปลา ไปเลยนั้น เหมือนจะเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ トラบได้ที่เรายังหาวิธีจับปลาโดยไม่ใช้ตาข่ายไม่ได้ ไม้รับ : ปฏิเสธที่จะรับถุงพลาสติกให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ โดยหันมาใช้ถุงหรือขวดที่สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ : มีพลาสติก อีกมากมายที่ไม่ได้ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี แต่ ทำมาจากน้ำมันจากต้นไม้และสารที่ย่อยสลายได้ ซึ่งจะสามารถนำมาใช้แทนพลาสติกได้ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของ Avani Eco ซึ่งมีพวกถุงและจานชาม ที่ทำมาจากมันสำปะหลังและอ้อย และผลิตภัณฑ์ ของ ecoACTIVE ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเห็ด แทนการใช้โฟม

การรีไซเคิล : คงจะเป็นการยากที่จะไม่ใช้บรรจุ ภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเลยในยุคสมัยนี้ แต่เราก็ สามารถนำมันไปรีไซเคิลได้จากแหล่งรีไซเคิลหลาย แห่งที่มีอยู่ทั่วเกาะภูเก็ต



ภาพ: อุทยานแห่งชาติสิรินาถ



การทำความสะอาดชายหาด : ช่วงนี้การทำ ความสะอาดชายหาดคงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในการช่วยกำจัดขยะพลาสติกที่จะถูกพัดลงสู่ทะเล สำหรับเกาะภูเก็ตเองก็มีองค์กร 2 แห่งที่จัดกิจกรรมนี้ อยู่บ่อย ๆ ได้แก่ Trash Hero และ Clean The Beach Bootcamp

ทางแก้ที่น่าจะเป็นไปได้

เพิ่มจำนวนถังขยะรีไซเคิล : เพิ่มจำนวนถังขยะ ที่มีฝาปิดตามที่ต่าง ๆ บริเวณชายหาดหรือในเมือง วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ในการป้องกันขยะ พลาสติกและขยะอื่น ๆ ไม่ให้ถูกพัดลงไปในทะเล

วางตาข่ายดักขยะตามแม่น้ำลำคลอง : หลาย เมืองในประเทศไทยรวมถึงเมืองอื่น ๆ ทั่วโลกก็ได้มี การวางตาข่ายดักขยะนี้ตามแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการ

ดักขยะทั้งหลายไว้ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล โดยเมือง ต่าง ๆ รวมถึงพัทลุง ระยอง อ่าวหมงป่า และที่อื่น ๆ ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย ในบาหลีได้มีการติดตั้งตาข่าย นี้จำนวนนับร้อย โดยการจัดการขององค์กรที่ชื่อว่า Make a Change World

ทำให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องง่าย : 97% ของ ปริมาณขวดที่ซื้อขายกันในประเทศนอร์เวย์ที่มีอยู่กว่า 5 ร้อยล้านขวด ได้ถูกนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินมูลค่า ประมาณขวดละ 10 เซ็นต์ ซึ่งอิงตามราคาซื้อขาย ผู้ บริโภคจะนำขวดพลาสติกไปที่เครื่องแลกขวด อัตโนมัติ หรือไปตามร้านค้าเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน

การแก้ปัญหาในอนาคต

พลาสติกเกิดใหม่ - ในปี 2559 นักวิทยาศาสตร์

ชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบแบคทีเรียที่วิวัฒนาการจน สามารถกินพลาสติกประเภท PET ซึ่งจากการ ค้นพบนี้ทำให้ Carbios บริษัทจากประเทศ ฝรั่งเศสสามารถพัฒนาเอนไซม์ที่ทำปฏิกิริยาให้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความบริสุทธิ์ได้อีกครั้ง (revirginized plastic)

ซึ่งการพัฒนาสามารถทำให้พลาสติกเหล่านั้น สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ถึง 100% นั่นเท่ากับ ว่าเราสามารถนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้ครั้ง แล้วครั้งเล่า เช่นเดียวกับการที่พวกเราใช้วัสดุ จำพวกโลหะ แทนที่การลดทอนมาตรฐาน พลาสติกให้ไปเป็นวัสดุอื่นที่ต่อคุณภาพลงไปอีก

การทำความสะอาดชายหาดนับเป็นงานที่ค่อนข้างน่าหงุดหงิดเลยทีเดียว เมื่อเราตื่นมาในวันรุ่ง ขึ้นแล้วพบว่าสิ่งที่เราได้ทำมาอย่างยากลำบากนั้น

ได้มลายหายไปในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเราทำสิ่งเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะป็นวิธีการใช้ตาข่ายดักขยะ การจัดการ รีไซเคิลอย่างเป็นระบบ การจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละ บุคคล ซึ่งทุกวิธีที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นการ ช่วยให้เราปริมาณขยะต่าง ๆ บนชายหาดและในท้อง ทะเลของเราลดน้อยลง จนกว่าพวกเราจะมีวิธีการ แก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ครอบคลุมมากขึ้น จนกว่า จะถึงเวลาที่มนุษยเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นในอนาคต

Palmer Owyong คือนักเคลื่อนไหวด้าน สิ่งแวดล้อม ผู้ซึ่งทำงานร่วมกับ Kamala Green Club และ the Global Sustainability Hub
ริชา/ข่าวภูเก็ต: แพล



Phuket's No.1 Trusted Real Estate Advisor

คุณกำลังพยายามขาย อสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตของคุณ?

เพิ่มรายชื่อบ้าน, วิลล่า หรือ คอนโดของคุณ กับ

Thai Residential

และเพิ่มโอกาสของคุณ

เพื่อ **ความสำเร็จ** แห่งการขาย





PHUKET@THAIRESIDENTIAL.COM | +66 94 8411 918 | WWW.THAIRESIDENTIAL.COM
THAIRESIDENTIAL CO., LTD. 82/37 SAM PAO COURTYARD, MOO4, PATAK ROAD, T.RAWAI, PHUKET, 83130



ไทยใต้ “แอมเนสตี้” ยันไม่ได้ปิดกั้นการชุมนุม ชี้ดำเนินคดีบางคน เพราะทำผิดกฎหมาย

ภาพ: ฟ้าตัดใจ

ฟ้าตัดใจ

thai@classactmedia.co.th

■ โฆษกรัฐบาลโต้การนิรโทษกรรมสากล ยันไทยไม่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และวิจารณ์รัฐบาล รวมทั้งยังอนุญาตให้มีการชุมนุม แต่ดำเนินคดีผู้ชุมนุมบางรายเพราะทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 63 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล ซึ่งแจ้งกรณี องค์การนิรโทษกรรมสากล หรือ Amnesty International สำนักงานใหญ่ กรุงลอนดอน เชิญชวนผู้สนับสนุน ส่งจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องทางการไทยยกเลิกการตั้งข้อกล่าวหาต่อแกนนำ 31 คน และขอให้ยุติการขัดขวางการร่วมชุมนุมของประชาชน ที่เป็นการปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์การ

ทำงานของรัฐบาล รวมทั้งขอให้ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาก้าวร้าว หรือคลุมเครือ เพื่อเป็นการเคารพคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ

โฆษกรัฐบาลระบุว่าจากกรณีดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงดังนี้

1. รัฐบาล มิได้ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และอนุญาตให้มีการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน หลายครั้งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงความสำคัญของสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก และการชุมนุมโดยสงบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย

อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวต้อง

ดำเนินการภายใต้กฎหมายและต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วย เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ที่ไทยเป็นภาคี

2. รัฐบาลสนับสนุนการใช้เสรีภาพในการแสดงออกที่สร้างสรรค์ ไม่ก้าวร้าวหรือมีลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น หรือใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชังอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ โดยเคารพมุมมองของผู้ที่เห็นต่าง

3. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูแลการชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย โดยใช้ความระมัดระวังและ

หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมชุมนุมและประชาชนที่สัญจรในบริเวณโดยรอบที่ชุมนุม

สำหรับกรณีการดำเนินคดีผู้ชุมนุมบางรายนั้น เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ละเมิดกฎหมาย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด และผู้ถูกกล่าวหาสามารถต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีจะได้รับการเคารพอย่างเต็มที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี

อยากบอกอะไรกับ ภูเก็ต?

WINDOW
ON PHUKET

The map
of PHUKET
English 中文 Русский

Where to
eat
in PHUKET

The Phuket News
Your Island - Your Paper

LIVE 89.5

Новости Пхукета
Твой остров - твоя газета

ข่าวภูเก็ต

Phuket NEWS TV

ติดต่อ : gm@classactmedia.co.th

ศ 11 ก.ย.



คินแห่งหอยแมลงภู่ ที่ร้านอาหารเชคเกอร์ (SHAKERS) หอยแมลงภู่ เสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายส์ สามารถเลือกได้ในแบบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบ ธรรมชาติ, mariniere, provencale, กระเทียม & คริม หรือ สไตส์ ไทยๆ โปรดสำรองโต๊ะล่วงหน้า ราคา 295 บาท ติดต่อ: P.P. Shakers 081 891 4381

อา 13 ก.ย.



บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างวันอาทิตย์ รับประทานได้ไม่อั้น มีเนื้อ, หมู และแกะ - กะหล่ำ, บรอกโคลี, ถั่วลันเตา, แครอท, เห็ดทอด, มะเขือเทศย่าง - พุดดิ้งยอร์คเชอร์ - มັນฝรั่งย่าง, มันบด - เกรวี, ซอสเห็ด, ซอสมันฝรั่ง รสอร่อยได้ละอองน้ำ ราคา 350 บาท ติดต่อ: P.P. Shakers 081 891 4381

ส 12 ก.ย.



คินแห่งหอยแมลงภู่ ที่ร้านอาหารเชคเกอร์ (Shakers) หอยแมลงภู่ เสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายส์ สามารถเลือกได้ในแบบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบ ธรรมชาติ, mariniere, provencale, กระเทียม & คริม หรือ สไตส์ ไทยๆ โปรดสำรองโต๊ะล่วงหน้า ราคา 295 บาท ติดต่อ: P.P. Shakers 081 891 4381

พ 22 ต.ค.



ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเลนจ์ 2020 เดอะ แพลนเทชันส์ อินเทอร์เนชันแนล ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเลนจ์ 2020 พุทธิสตีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ลานหน้า กอล์ฟ ภูเก็ต ราคาเอร์ลีเบิร์ด 16,000 บาท (ทีมละ 4 คน) ค่าสมัครรวม กรีนฟี, แคดดี้ & แคร้บักกี, ออนคอร์ท รีเฟรช เม้นต์, เสื้อทัวร์นาเม้นต์ และงานมอบรางวัล ณ แควซเซีย สโมสรก่อน 31 สิงหาคม 2563, มาร์ค คาเมรอน, mark@asean-events.com, 061 486 6736.

ให้เราช่วยคุณ พุดคุยกับ ภูเก็ต โพลีลิ่งคานัม โปรดสูงสุด 50% สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโฆษณา info@classactmedia.co.th 086 479 7471

หางาน

วิลล่าสไตล์โมเดิร์น 5 นาทิ อ่าวปอ อิเลคทริคคอล มารีน ต้องการรับช่างไฟฟ้าสัญชาติไทย ร่วมทำงานในอุตสาหกรรมทางทะเลในภูเก็ตและทั่วประเทศไทย มีอายุระหว่าง 25-35 ปีและมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมทางทะเลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดอย่าสมัครถ้าคุณมีประสบการณ์เฉพาะด้านงานไฟฟ้าในเรือหรือระบบเครื่องปรับอากาศเท่านั้น), sales@electrical-marine.com, 076 510 782

บริการ

บ้านให้เช่า งานบูรณะและซ่อมแซมคุณภาพในราคามิตรภาพ สำหรับบ้าน, วิลล่า, อพาร์ทเม้นท์, ร้านค้า, ออฟฟิศ, สระว่ายน้ำ และสวน โดย Phuket Home Solutions บริษัทรับเหมาก่อสร้างจากอังกฤษ ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ติดต่อเราเพื่อรับฟรีใบเสนอราคาและให้คำปรึกษา Robert Attwater, rob@urbanplanninggroup.com, 080 707 6153

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

บ้านให้เช่า @ บูราลิริ เกาะแก้ว 149 ตร.ม. 3 ห้องนอน +3 ห้องน้ำ+2 ที่จอดรถ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งครบครัน + ห้องครัว + เครื่องซักผ้า ค่าเช่า 35,000 บาท สิ่งอำนวยความสะดวก: สระว่ายน้ำ - ฟิตเนส + รักษาความปลอดภัย

URGENT

อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน เดอะ เบส เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์ใหม่ 2 ห้องนอน 46 ตร.ม. ตกแต่งครบครัน 600 เมตร จากโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาาร์ท มีที่จอดรถ, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ระเบียงสวยเจียบสงบ 25,000/เดือน, บุษบา, busaba_albatross@yahoo.com, 093 575 1650

URGENTLY REQUIRED

College of Computing Prince of Songkla University, Phuket Campus Tel. +66-76276077-8, +66-76276803, +66-76276962 Period of application Now - September 25, 2020 Announcement of candidates September 29, 2020 LECTURER 1 position A Master or a Doctoral/Ph.D. degree or equivalent in Computer Science, Software Engineering, Computer Engineering, Digital Business, Digital Marketing, or other related degree is preferred to teach in Digital Engineering or Digital Business Program or a related field. (Non-Thai Universities or institutes) A native English speaker or a foreigner must pass the English proficiency tests according to the criteria of English language examination, or completes a doctoral/master's degree from countries that use English as their official language. Applicants must submit one of the English proficiency score mentioned in the below - IELTS (Academic Module) apply criteria 6.5 - TOEIC apply criteria 650 (The English proficiency score must be 2-year validity up to the application date). ACADEMIC AND INTERNATIONAL AFFAIRS OFFICER 1 position Foreigner with Bachelor's Degree/Master's Degree in English Language course or other related fields. Good Command of English with TOEIC 600 Points or More or IELTS level 6 Good Command of English (The English proficiency score must be 2-year validity up to the application date). Able to work outside of traditional office hours including weekends and holidays More information: https://www.computing.psu.ac.th/th/9927

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า



คอนโด 2 ห้องนอน 140 ตร.ม. ภายในลากูน่า

200 เมตรถึงหาดบางเทา, 2 สระว่ายน้ำ, จากซูซี, ชาวน่า, ยิม, บาร์บีคิว, ระเบียง 30 ตร.ม. ฟรี: จักรยาน, สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, น้ำดื่ม, ต้นมะพร้าว, โทรทัศน์ 3 เครื่อง สัญญาณ 200 ช่อง, เน็ตฟรี, Price: ครึ่งราคา, ติดต่อ: Suppakarn Pichetvanich, ที่อยู่: 20 หมู่ 2 ต. เขิงทะเล อ.ถลาง ภูเก็ต, phuket@casuarinashores.co, 076 324 404, 093 773 4433, 093 794 3300, 093 773 9922, Fax 076 314 249



พร้อมเฟอร์ตี 5 นาทิ อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า

บ้านหลังใหญ่ 750 ตร.ม. พื้นที่สวน 4,000 ตร.ม. ว่างแล้ว! 5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ใกล้กับ UWCT-BIS มีพนักงานประจำ ต้องเข้ามาชม ให้บริการครบวงจร ภูเก็ตแม่พ: DELTA PHUKET เข้าระยะยาว 99000 บาท/เดือน, Alain, mrdpouy@yahoo.fr, 081 893 5270 (French-English) / 093 638 7926 (ไทย)



บ้านใหม่ให้เช่าระยะยาว

บ้านเดี่ยวใกล้ห้างสรรพสินค้า, เจียบสงบ, 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, เฟอร์นิเจอร์, แอร์ 3 เครื่อง, ที่จอดรถ, สวน, สระว่ายน้ำส่วนกลาง ติดต่อ: Wan, ไทย - English - Deutsch, ฉลอง, โทรศัพท์: 098 972 4852

ลดความเสี่ยงเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ไม่ตระหนก แต่จัดเตรียมพร้อมรับมือและรับผิดชอบต่อสังคม ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำเปล่าและสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้ยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 60% เมื่อรู้สึกว่าจะไอหรือจามให้ปิดจมูกและปากด้วยกระดาษชำระ หากไม่มีกระดาษชำระ ให้ใช้ข้อศอกของตัวเองแทน หลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่กอด ไม่จูบ ไม่สัมผัสมือกัน และอย่าให้ "ใคร" เพื่อเป็นการกักกัน สัมผัสปาก จมูก ตา และใบหน้าของตนเอง ให้น้อยที่สุด ลดการเดินทางให้น้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ "อยู่บ้านเพื่อคนที่คุณรัก" ไม่ออกจากบ้านหรือโรงเรียนหากไม่จำเป็น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ตื่นตัว และรับผิดชอบต่อสังคม สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง https://ddc.moph.go.th/en

ชาวภูเก็ต 1 พันคนร่วมออกกำลังกายกลางแจ้งต้านโควิด

กิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ เสริมสร้างกำลังใจ เปลี่ยนชีวิตพีตร่างกาย ฟ่อนคลายอารมณ์

รวมกีฬา

เอกภพ กองกับ

thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 05.45 น. นายณรงค์ รุ่งชีวี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงาน Phuket Sport City และรวมพลคนไทได้ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 เปลี่ยนชีวิตพีตร่างกายฟ่อนคลายอารมณ์ ในกิจกรรม Phuket Sports Festival และ Phuket Active City 2020 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์บัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัย นายธรรมวรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมต่างๆและ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 พันคน ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต

นายเรวัต กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงกำหนดให้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการ



ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญเป็นองค์กรหลักของประเทศ การดูแลสุขภาพของ

ประชาชนทุกระดับ มีโครงการและกิจกรรมสำคัญ ต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มหกรรมรวมพลคนไทได้ ระดับเขตสุขภาพที่ 11

เปลี่ยนชีวิตพีตร่างกายฟ่อนคลายอารมณ์ ภูเก็ตก้าวทำใจต้านภัยโควิด 19 ก้าวด้วยใจก้าวไปด้วยกันสนั่นเกาะภูเก็ต Phuket Sports Festival และ Phuket Active City 2020 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อยกระดับ

เป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพจากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชน และเครือข่ายชมรมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ชมรมอสม. ชมรมออกกำลังกาย ชมรมไลน์แดนซ์ ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ และองค์กรต่าง ๆ โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายเพิ่มการเคลื่อนไหว ออกแรงในชีวิตประจำวัน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ของการออกกำลังกาย” นายเรวัต กล่าว

ด้วยรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายและท้าทาย เช่น คีตะมวยไทย การบริหารเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโยคะ เดินแอโรบิก ไลน์แดนซ์ การเดินวิ่ง การแข่งขันจักรยาน ไครทีเรียม และการแข่งขันกระดานยีนพาย(SUP) เป็นต้น

ด้าน นายณรงค์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นแนวทางการพัฒนาประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งการกีฬามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬา สร้างเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

กรมพลศึกษาจัดแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาประจำปี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

กีฬาชาวไทยภูเขา

ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เปิดการแข่งขัน

นายไพบุลย์ กุลแพ่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาชนเผ่าต่างๆทั่วจังหวัด ซึ่งมีประชากรที่เป็นชาวเขาชนเผ่าต่าง ๆ อาศัยอยู่ 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเขาค้อ และอำเภอหล่มเก่า ให้ได้มีสุขภาพและสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ

โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬารวม 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล 7 คนชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาเปตอง (ชาย-หญิง) และกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย และกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ตักน้ำใส่กระบอก ประเภทชาย ประเภทหญิง วิ่งแบกกล้วย ประเภทชาย ประเภทหญิง (50 และ 100 เมตร) และชักเย่อ (พื้นบ้าน) ประเภทชาย และประเภทหญิง

ในขณะเดียวกันที่จังหวัดเลยก็ได้มีการจัดงานกีฬาไทยภูเขา “ตูปค้อเกมส์” ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตูปค้อ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย ซึ่งเป็นการขึ้นครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยบรรยากาศในพิธีเปิดการ

แข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานกับขบวนพาเหรดที่สวยงาม รวมถึงกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนและการแสดงของชาวบ้านตูปค้อ โดยมีนักกีฬาชาวไทย

ภูเขาเผ่าม้งจำนวน 2 หมู่บ้านกว่า 200 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ บ้านตูปค้อ หมู่ 6 และบ้านตูปค้อ หมู่ที่ 12 มีการแข่งขันกีฬา 6 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน

วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองชาย-หญิง ชักคะเย่อ ทีมผสมชายหญิง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมี 4 ชนิดกีฬาย่อย ได้แก่

ยิงหน้าไม้ ฟุ้งหอกขัด ขว้างมีดสั้น และเป่าลูกดอก สำหรับการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง *ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์*



ภาพ: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์



มือเช้า - มือเที่ยง
มือเย็น - กลับบ้าน

สำรองที่นั่ง : 076 324 030
www.littleparisphuket.com
Little Paris Phuket
8.30 - 22.00 u.
โถก ออเนิวิ | ลากูน่า ภูเก็ต



ภาพ: iWeblog Phuket Run For Friendship

ตำรวจภูธรภูเก็ตจัดงานวิ่งยามค่ำคืน พลิกฟื้นเมืองท่องเที่ยวหลังโควิด-19

รายได้นำเข้าสู่สัปดาห์ราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดูแลประชาชน

วิ่ง

ข่าวภูเก็ต
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Phuket Night run for Friendship 2020” ซึ่งงานวิ่งที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานและได้สุขภาพนี้ถูกจัดขึ้นที่บริเวณลานภูเก็ตเพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐาคิบุญยศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมวิ่งภูเก็ตไนท์รันมิ่งเสริมสร้างมิตรภาพในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการร่วมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลังจากที่ต้องประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมส่งเสริมการนำสู่การมีสุขภาพกายใจที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันกลับมาสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคคลี่คลายลง

โดยงานนี้เป็นการจัดกิจกรรมในช่วงค่ำ แบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 11 กิโลเมตร ด้วยค่าลงทะเบียนระยะ 5 กิโลเมตรในราคา 499 บาท ส่วนระยะ 11 กิโลเมตร ค่าลงทะเบียน ราคา 599 บาท ซึ่งนอกจากนักวิ่งที่ร่วมลงทะเบียนจะได้รับเสื้อวิ่ง ถุงเท้า และตุ๊กตาหมีแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน รวมถึงคูปองอาหารเย็นพร้อมบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตการกุศลจากศิลปินมากมาย อาทิ มิสเตอร์ทิม มัม ลาโคนิค อ้วน วารุณีสุนทรวิวัฒน์ พลพล บ่าววี ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน และตุ๊กกี้ พร้อมทีมงานตำรวจอาสาอีกจำนวนมาก



นอกจากนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจะนำรายได้จัดตั้งกองทุนดูแลสวัสดิการข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอีกด้วย

เปิดตัวผู้สนับสนุนหลัก “ลา구나 ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเลนจ์”

กอล์ฟ

ข่าวภูเก็ต
thai@classactmedia.co.th

■ อาเซียน อีเว้นท์ส (Asean Events) และ ฟอร์ แมเนจเม้นท์ (Fore Management) ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า บริษัท แพลนเทชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Plantations International Co., Ltd.) ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักครั้งแรกในการจัดงาน ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเลนจ์ (Phuket Hospitality Challenge)

แพลนเทชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล คือบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการฟาร์ม และการเพาะปลูกขนาดใหญ่ใน



ภาพ: The Phuket News

หลายประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารการเกษตรและการป่าไม้อย่างยิ่งยั้ง หรือ “วนเกษตรกรรม” (ไร่สวนผสม) แก่ลูกค้ารายย่อยไปจนถึงผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ รวมไปถึงกลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ ภายใต้งานนี้นั้น นวัตกรรม และ ความหลงใหลในการสร้าง “รากฐานความ

ยังยืนและเจริญธรรม” ในทุกชิ้นงาน เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานล่วงหน้าไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและทำการตลาดสำหรับผลผลิต พวกเขามุ่งมั่นที่จะก้าวไปอีกขั้นและมองให้ไกลกว่าความคาดหวังของลูกค้านำในปัจจุบันแพลนเทชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล มีสำนักงานตั้งอยู่ใน 2 เมืองหลักของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสำหรับดูแลการจัดการ และตรวจสอบการเพาะปลูกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แพลนเทชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เล็งเห็นว่า การแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล เป็นวิธีที่ดีในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจจัดงานอีเว้นท์ในประเทศไทย และถือเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่สังคมโดยงานนี้จะจัดขึ้นที่ ลา구나 กอล์ฟ ภูเก็ต ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 ต.ค. นี้ เพื่อการพบปะของเหล่าบรรดามีอาชีพชั้นนำในภาคการท่องเที่ยวและบริการจากเกาะภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟ ลา구나 กอล์ฟ ภูเก็ต ภายใต้อบรบอากาศแห่งมิตรภาพและความสนุกสนานที่แฝงไว้ด้วยการกลืนไอแห่งการแข่งขันจากหลากหลายทีม ที่จะมาช่วงชิงตำแหน่งสุดยอดนักกอล์ฟภาคการท่องเที่ยวและบริการแห่งภูมิภาค

เพราะงานนี้คืองานเดียวที่จะเปิดโอกาสในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ เจ้าของคลับและผู้เกี่ยวกับในอุตสาหกรรม การให้บริการ ได้มาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้บรรยากาศอันแสนผ่อนคลาย

ผู้จัดงาน มาร์ค คาเมรอน จากอาเซียน อีเว้นท์ส และ คริส วัตสัน จาก ฟอร์ แมเนจเม้นท์ กล่าวว่า “ปีนี้ถือเป็นปีที่หลายบริษัทและผู้คนจำนวนมากในประเทศไทย ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงและถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่งานนี้เรา

ได้ผู้สนับสนุนเป็นบริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ กับผลงานด้านวนเกษตรกรรมอันโดดเด่นอย่าง แพลนเทชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล มาเป็นพันธมิตรพิเศษสำหรับงานแข่งขันกอล์ฟและสานต่องานอันเป็นหัวใจหลักของการจัดงานนี้คือระดมทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ให้แก่นักเรียนในโครงการ Children First Fund (CFF) โดยจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการตอบแทนชุมชนและสังคม ในสถานการณ์ที่อยากลำบากที่ผ่านเข้ามา

สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมเป็นผู้สนับสนุน กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล mark@asean-events.com หรือ โทร +66 (0) 614866736